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Viðtakandi: Nefndasvið umsagnir

Ég Friðrik Þorsteinsson kt. 120466-4539 geri alvarlegar athugasemdir við að jarðhitasvæöið við 
Sveifluháls í Reykjanesfólkvangi sé sett í nýtingarfiokk í Rammaátælun og te) því betur borgiö í 
verndarflokki. Þetta svæði er í næsta nágrenni höfuðborgarinnar sem almenningur og ferðamenn geta 
notið meö lítilli fyrirhöfn. Þess má geta að um 120 þúsund feröamenn komu á svæðið síðasta sumar. 
Sömuleiöis ættu Eldvörp skílyröislaust að fara í verndarflokk. Þar liggja gamlar þjóöleiöir sem i dag 
eru vinsælar gönguleiöir. Auk þess ætti ekki að hrófla við umhverfi gigaraöarinnar sjálfrar sem er 
einstakt jarðfræðilegt fyrirbæri, sambærilegt við Lakagíga."

Kveðja Friðrik

Endilega kíkið á myndirnar mínar á heimasíðunni minni: 
Ta en titt pá mina bilder pá min hemsida:
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